

Số: 17/BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; các Nghị quyết của HĐND huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và các ngành có liên quan.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Tờ trình số: 138/TTr-UBND, ngày 06/7/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Trong thời gian vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Tu Mơ Rông nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện nhìn chung được kiểm soát; giá nguyên vật liệu có chiều hướng biến động, gia tăng; thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có tiềm ẩn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đại bộ phận dân cư nhất là những người yếu thế trong xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn và việc làm không ổn định. Với sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực ở các lĩnh vực.

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân đã được chỉ ra. Đồng thời, trong thời gian đến cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng những giải pháp cụ thể, để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và của HĐND huyện đã đề ra.

2. Về dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022, đề nghị UBND huyện cần quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực đột phá đã được chỉ ra tại các kỳ họp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của tỉnh, huyện. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình triển khai; thực hiện đúng chủ trương về các chương trình hỗ trợ, các chính sách đối với nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ công trình, dự án đúng và sát với tình hình thực tế đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp từ nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn khác trong chương trình mục tiêu quốc gia gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Phát triển ngành chăn nuôi, trồng cây dược liệu, phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện... cần bám sát các quy hoạch đã được phê duyệt; phân định rõ địa bàn theo khí hậu thổ nhưỡng để có kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời theo dõi chăm sóc đối với những diện tích đã thực hiện trồng từ năm 2021 đến nay đảm bảo tỷ lệ sống ở mức cao nhất, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý có hiệu quả các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, chế độ chính sách đúng, đủ và kịp thời; Chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững; gia tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm tự nguyện.

Tiếp tục thiện hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, đảm bảo trang thiết bị dạy và học theo quy định. Củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, phân đầu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi. Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí nguồn ngân sách Nhà nước hợp lý cho các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường

công tác quản lý thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, trốn thuế; khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và môi trường, huy động và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, tăng cường phát triển quỹ đất, tạo vốn cho đầu tư phát triển.

Thường xuyên xây dựng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; công khai khắc phục kết quả kiểm toán đã chỉ ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đề nghị cơ quan trình tiếp thu các nội dung trên mà Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện đã chỉ ra. Đồng thời, tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;



Đoàn Minh Tiến

